

บริษัท Ceridian มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา Dave Mackay Memorial ให้กับพนักงานที่มีความสนใจเข้าร่วมสมัคร ทุนการศึกษานี้ส่งเสริมงานการกุศลของ Dave และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ค่อนข้างสูงสำหรับสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงเด็กในอุปการะและรุ่นหลาน

ทุนการศึกษา Dave MacKay Memorial จัดตั้งขึ้นโดย ครอบครัว Ceridian เพื่อ

- ระลึกและสืบทอดเจตนารมณ์ของ Dave Mackay อดีตประธานบริษัทของเรา
- ตอบแทนความป็นเลิศทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ตามหลักปรัชญาของ Dave ที่ว่า "จงให้แก่ที่ที่เราอยู่"
- ช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่สมาชิกในครอบครัวพนักงานของ Ceridian ในระดับอุดมศึกษา

โครงการนี้บริหารจัดการโดย Scholarship America® ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผู้จัดการทุนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอื่น ๆ สำหรับองค์กร มูลนิธิ สมาคม และบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติสำหรับแต่ละโครงการจะพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เข้าร่วมจะถูกตรวจสอบโดยทีมประเมินผลของ Scholarship America ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่ว่าถึงเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ เพศ ความพิการหรือชาติกำเนิด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา Dave MacKay Memorial จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เป็นสมาชิกในครอบครัว* ที่อายุไม่เกิน 25 ปี ของพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราวของ Ceridian หรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือลางานเนื่องจากเหตุผลภาวะระยะสั้นซึ่งได้ร่วมงานกับบริษัทอย่างน้อย 1 ปีต่อเนื่อง ณ วันที่ปิดรับสมัคร และ ณ เวลาที่คัดเลือก
 - จะต้องเป็นพนักงานของ Ceridian ในประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปนี้: ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เยอรมัน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มอริเชียส เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือ เวียดนาม
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียนเต็มเวลากับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง เป็นเวลาสองหรือสี่ปี หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยเทคนิคสำหรับปีการศึกษาที่จะมาถึง
- ศึกษาระดับ GPA 3.0 ขึ้นไป จาก 4.0 หรือ หรือเทียบเท่านานาชาติ เกณฑ์ส่งโดยนักเรียนนานาชาติจะถูกแปลงตามมาตราส่วนที่เทียบเท่ากับระดับ 4.0

ผู้ที่เคยได้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์สมัคร ผู้สมัครเคยสมัครแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ในการสมัครได้อีกครั้ง

พนักงานและคู่สมรสไม่มีสิทธิ์สมัคร

*สมาชิกในครอบครัวหมายถึงบุตรบุญธรรมโดยธรรมชาติและถูกกฎหมาย ลูกเลี้ยง หลาน หลานสาว หรือหลานชาย

เงินทุนการศึกษา

หากได้รับเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษา นักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ จะได้รับรางวัลมากถึงสอง (2) รางวัล

เช็คจะออกเป็นสกุลเงินสหรัฐ และต้องครอบคลุมไม่เกินค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

รางวัลมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ที่ได้รับทุนในครั้งที่ผ่านมาไม่สามารถสมัครใหม่ได้ สามารถใช้รางวัลสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เอกสารที่จำเป็น

ในการสมัคร คุณต้องอัปโหลดเอกสารต่อไปนี้

- ใบรับรองผลการเรียนในปีปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ใบรายงานเกรดได้ ใบรับรองผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการหรือแบบออนไลน์จะต้องแสดงชื่อนักศึกษา ชื่อโรงเรียน เกรด จำนวนหน่วยกิต และภาคเรียนของแต่ละรายวิชา

การสมัครรับทุนของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่จะคุณจะส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดเวลาของโครงการ

ต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 เมษายน ก่อน 15:00 น. (ใช้เวลากลางของในสหรัฐอเมริกา)

การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ประสบการณ์ทำงาน คำบรรยายเรื่องเป้าหมายในอาชีพและจุดประสงค์ รวมถึงเรียงความเกี่ยวกับชุมชน ไม่พิจารณาสถานะทางการเงิน

การประเมินผลทางวิชาการของผู้สมัครนานาชาติจะรวมถึงการตรวจสอบเกรด/คะแนนเฉลี่ยตามระบบการให้คะแนนที่ใช้ในประเทศของผู้สมัครและการตรวจสอบผลการสอบทางวิชาการ

Scholarship America จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน ไม่ว่าในกรณีใดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ Ceridian HCM, Inc. จะไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ผู้สมัครทุกรายยอมรับผลการตัดสินว่าเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศ

ผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการแจ้งผลภายในเดือนมิถุนายน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบางรายจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุน นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมกับโครงการในแต่ละปีได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

การจ่ายเงินทุนการศึกษา

Scholarship America เป็นผู้ดำเนินการชำระเงินทุนการศึกษาในนามของ Ceridian HCM, Inc. การชำระเงินให้กับโรงเรียนจะดำเนินการในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

ติดต่อเรา

อีเมล: davemackay@scholarshipamerica.org

หมายเลขโทรศัพท์: 1-507-931-1682 และต่อสายที่แผนกทุนการศึกษา Dave MacKay Memorial